



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ และสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖. แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับ ดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๖๖๐๐๔	นางสาวอภิสร่า สารธิมา	
๖๖๐๐๘	นางสาวมุกกรวี ศรีใหญ่	
๖๖๐๐๙	นายศุภรัช แก้วกล้า	
๖๖๐๑๓	นางสาวมัญชุลิกา แสงอุทัย	
๖๖๐๑๕	นางสาวชัชชญา ปฐมฐานะกุล	
๖๖๐๒๑	นายบุญฤทธิ์ งามเงินวรรณ	

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมรรถนะ...

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	หมายเหตุ
<p>๑) มีความรู้ความเข้าใจ หรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน ตำแหน่งที่สมัครสอบ</p> <p>๒) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ</p> <p><u>ประเมินโดยการ</u> สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)</p>	<p>วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.</p> <p>ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ส่วนกลาง ชั้น ๑ ห้อง ๘๑๐๑ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ ถนนพิชัย แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ</p>	<p>ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับ การประเมินครั้งนี้</p>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสรินนา อ้นบุตร)

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร